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เร่ิมประชุม     เวลา ๑๐.๐๐ น. 
 

เลขานกุารสภา อบจ.ยะลา  เมื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา มาครบองคประชุม 

(นางมณฑา  สมมาตย)  แลว จํานวน ๑๗ ทาน  ดิฉันขออนุญาตอานประกาศ เรียกประชุมฯ คะ  

ประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา เรื่อง  เรียกประชุม

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒   ประจําป  

๒๕๖๒   ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา โดยนายกองคการบริหารสวน

จังหวัดยะลา มีความจําเปนเรงดวนท่ีจะตองเสนอญัตติขอความเห็นชอบราง

ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ใหสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลาไดพิจารณาใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

เพ่ือใหเกิดประโยชนแกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาและทองถ่ินตอไป 

ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕  แหงพระราชบัญญัติ

องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 

๒๕๖๒   ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา จึงเรียกประชุมสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒  ประจําป ๒๕๖๒  มี

กําหนด ๗ วัน นับตั้งแตวันที่  ๑  สิงหาคม   ๒๕๖๒ เปนตนไป ประกาศ ณ 

วันที่ ๒๔  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ ลงชื่อ นายมะหะมะ  วาแมดีซา  

ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  

ลําดับตอไปขอเรียนเชิญทานประธานสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดยะลา กลาวเปดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระ ขอเรียน

เชิญคะ   

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาและทานผูมีเกียรติ   

(นายมะหะมะ  วาแมดีซา) ทุกทาน ผมรูสึกเปนเกียรติและยินดีอยางย่ิง ที่ไดทําหนาที่ประธานสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ในการเปดประชุมสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดยะลาในครั้งน้ี  เปนการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป

พุทธศักราช ๒๕๖๒  ซึ่งไดกําหนดเปดสมัยประชุมในครั้งนี้ เนื่องจากมีความ

จําเปนเรงดวนที่จะใหสภาไดพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ใหเปนไปตามขอระเบียบกฎหมายที่

เกี่ ยวขอ ง และห วังเป นอยาง ย่ิ งว าสภาจะได ร วมกัน พิจารณ า และ

ปรึกษาหารือในเรื่องตาง ๆ ใหเกิดประโยชนแกองคการบริหารสวนจังหวัด

ยะลาและทองถิ่นตอไป 

  บัดนี้  ไดเวลาอันสมควรแลว กระผมขอเปดการประชุมสภาองคการ

บรหิารสวนจังหวัดยะลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป  ๒๕๖๒ ณ บัดน้ี 

  ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ือง ท่ีประธานแจงใหที่ประชุมทราบ      

๑. เรื่องแจงใหทราบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ 
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ประธานสภา อบจ.ยะลา  จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๔ ไดแก 

การประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒  เพื่อใชเปนแนวทาง

ในการจัดตั้งงบประมาณ สําหรับรายละเอียดไดจัดวางไวบนโตะทุกทานแลว   

๒. วันนี้เราไดรับเกียรติจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 

ประจําจังหวัดยะลา ครับ ไดมาฟงการประชุมสภา ทางสภาและทางผูบริหาร

และเจาหนาที่ของ อบจ.ท้ังหมด ขอตอนรับดวยความยินดียิ่งครับ 

๓. มีสมาชิกสภาลา ๓ ทาน ครับ  ทานอาฮามะ  สานอ  ทานอารมัน  

ดาวาลี  และทานมานะ  ปาดอ  ครับ ทานมานะเขาโรงพยาบาลเรงดวนนะ

ครับ 

๔. กอนท่ีจะเขาระเบียบวาระที่ ๒ ผมขอชี้แจงในเรื่องขอบัญญัตินิด

หนึ่งครับ ในรางขอบัญญัติคร้ังนี้  จะเปนขอบัญญัติเลมหนานะครับ  ผมเลย

ใหสรุปเพ่ือสะดวกตอสมาชิกสภาในการดูขอบัญญัติงบประมาณทั้งหมด เรา

ยอสวนนะครับ ใหทานไปแลวครับ เปนเล็ก ๆ อันนี้งบประมาณตาง ๆ จะอยู

แตละกอง ๆ ดูงายนะครับ เพ่ือความสะดวกครับ สําหรับหนาขอบัญญัติ ถา

อันไหนท่ีจะดูรายละเอียด จะมีหนึ่งทับอะไรตาง ๆ ถา หนึ่งขางหนาแสดงวา

เปนหนาเทาไหร หนาที่เทาไหร ๆ อันน้ันเปนเร่ืองของรายละเอียดทานดูตรง

นั้นไดเลยครับ 

๕. ขอแจงสมาชิกที่จะไปรวมงานที่เบตง แจงใหสภาทราบโดยดวน

ดวยครับ      

ระเบียบวาระที่  ๒  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา  สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ คร้ังที่ ๒ ประจําป  ๒๕๖๒   

เม่ือวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒  ขอเชิญเลขานุการตรวจรายงานการประชุม

ครับ   

เลขานกุารคณะกรรมการ    เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ  

ตรวจรายงานการประชุม  ทุกทาน  กระผมนายไฟซอล  ยูโซะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๒  

(นายไฟซอล  ยูโซะ) อําเภอบันนังสตา ทําหนาที่ เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการ

ประชุม   ขอรายงานผลการตรวจรายงานการประชุม  ดังนี้ 

บันทึกการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   ครั้งที่  

๔/๒๕๖๒   วันจันทรที่  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หอง

ประชุมองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ชั้น ๔ 

ผูมาประชุม 

๑. นายมะรอซิ รอยิง  สมาชิกสภา อบจ. เขต ๓  อ.ยะหา ประธานกรรมการ   

๒. นายอุสมาน  หะยีมะเระ  สมาชิกสภา อบจ. เขต ๗  อ.เมือง  กรรมการ 
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เลขานกุารคณะกรรมการ  ๓. นายซอมะ  มะเซ็ง  สมาชิกสภา อบจ. เขต  อ.ธารโต  กรรมการ 

ตรวจรายงานการประชุม  ๔. นายอับดุลฮาเล็ม สมาแอล สมาชิกสภา อบจ. เขต ๑ อ. ยะหา กรรมการ   

๕. นายมะรุสะดี ดีสาเอะ  สมาชิกสภา อบจ. เขต ๓ อ.บันนังสตา กรรมการ 

๖. นายมะดารี  ยะยือริ สมาชิกสภา อบจ. เขต  อ.กรงปนัง  กรรมการ 

๗. นายไฟซอล  ยูโซะ  สมาชิกสภา อบจ.เขต  ๒  อ.บันนังสตา   

    กรรมการและเลขานุการ  

เร่ิมประชุม  เวลา  ๑๓.๓๐ น.   

เมื่อคณะกรรมการมาครบองคประชุมแลว นายมะรอซิ  รอยิง    

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ทําหนาที่ประธานในที่

ประชุม  ไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระ  ประธาน

ไดใหคณะกรรมการทุกทานไดตรวจสอบคําถูกคําผิด ตลอดจนเนื้อหาสาระ 

วาไดใจความถูกตองตรงกันหรือไม  รวมทั้งการพิจารณาขอเสนอแกไข

ขอความ สําหรับการตรวจรายงานการประชุมคร้ังน้ี คือ  สมัยสามัญ สมัยที่ 

๑ คร้ังที่ ๒ ประจําป ๒๕๖๒  เม่ือวันที่ ๒๕ เมษายน  ๒๕๖๒   

ประธาน ได ให เจาหน า ท่ี เป ดเทปบันทึกการประชุม  เพื่อ ให

คณะกรรมการไดทําการตรวจรายงานการประชุม  จนแลวเสร็จ  ปรากฏวา 

ไมมีการขอเสนอแกไขขอความ เพิ่มเติมแตประการใด   เลิกประชุมเวลา 

๑๕.๐๐ น.  ลงชื่อ นายไฟซอล  ยูโซะ   เลขานุการคณะกรรมการตรวจ

รายงานการประชุม   บันทึกการประชุม  ขอบคุณมากครับ      

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญทานสมาชิกครับ ทานใดจะเปลี่ยนแปลงแกไขเพ่ิมเติมรายงาน

การประชุม  เชิญครับ  ไมมีการเปลี่ยนแปลงแกไขนะครับ ถาไมมีผมจะขอมติ

ที่ประชุมครับ เชิญทานเลขานุการสภานับองคประชุมครับ  ครบองคประชุม

ครับ ๑๗ ทานครับ ตอไปผมขอมติท่ีประชุมครับ   สมาชิกทานใดรับรอง

รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ คร้ังที่ ๒ ประจําป  ๒๕๖๒   เมื่อ

วันที่   ๒๕  เมษายน ๒๕๖๒  โปรดยกมือครับ  รับรอง ๑๗  เสียงครับ 

สมาชิกทานใดไมรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ คร้ังท่ี ๒ 

ประจําป  ๒๕๖๒   เม่ือวันท่ี  ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒  โปรดยกมือครับ  ไมมี

นะครับ งดออกเสียง ไมมีนะครับ      

มติที่ประชุม เปนเอกฉันท รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ 

สมัยท่ี ๑ ครั้งที่ ๒ ประจําป ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ จํานวน 

๑๗ เสียงครบั   

  ระเบียบวาระท่ี  ๓  ญัตติ  ขอความเห็นชอบรางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓     เชิญทานนายก 

อบจ.ยะลา แถลงเสนอญัตติครับ 
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นายก อบจ.ยะลา  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

(นายมุขตาร  มะทา) กระผมนายมุขตาร  มะทา  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  ขอเสนอ

ญัตติ  เร่ือง ขอรับความเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

  ตามท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ กําหนดใหทองถิ่นจัดทําราง

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป เสนอตอสภาทองถิ่น ภายในวันที่ 

๑๕ สิงหาคม ของทุกป น้ัน  

บัดนี้  องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ไดดําเนินการจัดทําราง

ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จ

เรียบรอยแลว ตามรูปแบบระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น (e-LAAS) โดยไดกําหนดการใชเงินเพ่ือการพัฒนาในดานตาง ๆ ให

เปนประโยชนแกประชาชนและทองถ่ินเปนสําคัญ ซึ่งมีหลักการและเหตุผล

ประกอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ดังนี้ 

    หลักการ 

 งบประมาณรายจายทั้งสิ้น  ๓๘๔,๙๕๕,๓๐๐ บาท 

 แยกรายละเอียดตามแผนงาน ดังน้ี 

 ดานบริหารงานท่ัวไป 

  ๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป ยอดรวม ๒๐๓,๒๖๕,๘๐๐ บาท 

  ๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม ๗๐๐,๐๐๐ บาท 

 ดานบริการชุมชนและสังคม 

  ๑. แผนงานการศกึษา   ยอดรวม ๓๐,๙๘๑,๖๐๐ บาท 

  ๒. แผนงานสาธารณสุข  ยอดรวม ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๓. แผนงานสังคมสงเคราะห  ยอดรวม ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๔. แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม ๗๗,๑๒๖,๐๐๐ บาท 

  ๕. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ยอดรวม ๓๖,๖๗๕,๐๐๐ 

บาท 

  ๖. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ยอดรวม 

๑๔,๑๖๐,๐๐๐ บาท 

 ดานการเศรษฐกิจ 

  ๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    ยอดรวม 

  ๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท 

  ๒. แผนงานการเกษตร  ยอดรวม ๘,๙๘๒,๘๐๐ บาท 

 



~ 6 ~ 
 

นายก อบจ.ยะลา ดานการดําเนินงานอื่น 

  ๑. แผนงานงบกลาง  ยอดรวม ๙,๔๑๔,๑๐๐ บาท 

    เหตุผล 

  เพ่ือใชในการดําเนินงานตามนโยบายของผูบริหารองคการบริหาร

สวนจังหวัดยะลา ที่ไดวางแผนไวตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ตลอดปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดพิจารณาใหความ

เห็นชอบ ตามมาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 

พ.ศ. ๒๕๔๐ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ ๒๓ ตอไป  

  ผมขออนุญาตที่ จะเพ่ิมเติมในรายละเอียดบางสวนครับ สวน

รายละเอียดของเอกสาร ทานประธานสภาก็ไดชี้แจงแลววา ขอบัญญัติตาม 

วิธีการงบประมาณในระบบคอมพิวเตอร หรือ (e-LAAS) เราก็ไดดําเนินการ

ใหเปนไปตามระเบียบ สวนอีกสวนหนึ่งเนื่องจากที่ผานมา ทานสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ไดเสนอแนะวา ในการประชุมเพ่ือขอความ

เห็นชอบงบประมาณรายจาย ประจําป หรืองบประมาณรายจายเพ่ิมเติม เห็น

ควรใหฝายบริหารประสานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ในเรื่องของการจัดทํา

งบประมาณ ชวยทําเอกสารแนบสรุปเปนรายงบประมาณ แบ งเปน

งบประมาณของกองตาง ๆ ป น้ีเราก็ไดดําเนินการตามท่ีทานสมาชิกได

นําเสนอในคราวประชุมของการ จัดทํางบประมาณเมื่อปที่ผานมา ซึ่งทาน

ประธานไดแจงใหทราบ สวนรายละเอียดของงบประมาณตาง ๆ นั้น เอกสาร

ที่มีอยูในมือสมาชิก ผมคิดวาทานสมาชิกคงจะไดศึกษาในรายละเอียดตาง ๆ 

ถาหากทานสมาชิกมีขอสงสัย หรือมีขอสอบถาม ทางฝายบริหารก็พรอมที่จะ

ชี้แจง เพ่ือความเขาใจครับ ในสวนที่ผมขออนุญาตเพิ่มเติมก็คือวา ในเร่ือง

ของวิธีการงบประมาณ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ

งบประมาณขององคกรปกครองสวนท อง ถ่ิน  พ .ศ . ๒๕๔๑ ขอ  ๒๓  

วิธีดําเนินการนั้น เขาจะไดกําหนดในเร่ืองของงบบุคลากร ซึ่งในขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจําป ๒๕๖๒ นั้น งบบุคลากรที่ไดนําเสนอตอสภาใน

วันนี้ มียอดรวมทั้งหมด ๑๐๒,๐๔๓,๐๐๐ บาท ซึ่งวิธีการงบประมาณนั้น 

ไมใหเกิน ๔๐ % เพราะฉะนั้น ในยอดรวมทั้งหมด ๒๐๒,๐๔๓,๐๐๐ บาท 

คํานวณเปนเปอรเซ็นตก็ได ๒๖.๕๐ % หมายถึงวาเราก็ไดดําเนินการตาม

กรอบวิธีการงบประมาณ คือไมเกิน ๔๐ % อีกสวนหนึ่งที่เขาไดกําหนดใน

ระเบียบและวิธีการตั้งงบประมาณ ก็คือ งบลงทนุ ซึ่งงบลงทุนในปนี้ไดนําเสนอ 
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นายก อบจ.ยะลา ใหทางสภาเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ ยอดรวมท้ังหมด ๙๐,๐๒๓,๓๐๐ 

บาท ตามระเบียบนั้น ในการตั้งงบประมาณงบลงทุน ตองไมนอยกวา ๒๐ % 

เพราะฉะนั้น ๒๓.๓๙% ก็อยูในวิธีการงบประมาณ และก็เปนไปตามระเบียบ

ที่เกี่ยวของ สวนงบอ่ืน ๆ นั้น เปนงบดําเนินการ เขาก็ไมไดกําหนดสัดสวน

ของเปอรเซน็ต แตจากที่เราไดกําหนดยอดรวมของงบบุคลากร ๒๖.๕๐% งบ

ลงทุน ๒๓.๓๙% คงเหลืองบดําเนินการ ๑๘๐,๕๖๔,๙๐๐ บาท ก็อยู

ประมาณ ๔๖.๙๑% อีกสวนหนึ่งที่เขากําหนดไมใหเกิน ๑๐% ของจํานวน

งบประมาณก็คือ เงินอุดหนุนหนวยงานตาง ๆ ซึ่งเปนไปตามอํานาจหนาที่ 

ต าม  พ .ร.บ .อบจ. ป นี้ เราอุ ดหนุ น ไปทั้ งหมด  ๖  หน วยงาน  จํานวน 

๒,๘๕๐,๐๐๐ บาท อยูในกรอบและระเบียบวิธีการตั้งงบประมาณ ในเรื่อง

ของงบอุดหนุน คือ ไมเกิน ๑๐% ซึ่งอยูประมาณ ๔% กวา ๆ นะครับ อันนี้ก็

เปนรายละเอียดเพ่ิมเติม สวนรายละเอียดอ่ืน ๆ นั้น ผมคิดวาเอกสารที่เราได

มอบใหทานสมาชิกไวศึกษานั้น ก็เปนไปตามระยะเวลา ของการจัดสงเอกสาร 

คือ  ไมนอยกวา ๕ วัน ครับ  ในจํานวน   ๕ วัน ที่เอกสารอยูในมือของทาน 

ทานสมาชิกคงจะมีรายละเอียด ผมก็ขออนุญาตที่จะนําเสนอเพ่ือขอความ

เห็นชอบงบประมาณรายจาย ประจําป ๒๕๖๓ สวนรายละเอียดตาง ๆ ทาน

สมาชิกสามารถสอบถามได ทางผูบริหาร ผม รองนายก พรอมที่จะชี้แจงครับ 

ขอขอบคุณครับ   

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เนื่องจากญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย จะพิจารณาสาม

วาระรวดเดียวไมไดครับ ตามระเบียบขอบังคับการประชุม ขอ ๔๕ วรรคสาม 

สําหรับการประชุมสภาในวันนี้ จะใหที่ประชุมพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ในวาระที่ ๑ ครับ โดยใหที่ประชุมปรึกษาในหลักการ

แหงรางขอบัญญัติ และลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัติหรือไมนะ

ครับ เชิญทานสมาชิกอภิปรายกอนลงมติครับ  เชิญทานมะรุสะดี  ครับ   

นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน 

กระผมนายมะรุสะดี  ดีสาเอะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา  เขต ๓ อําเภอ

บันนังสตา  กอนอ่ืนก็ตองขอขอบคุณทานประธานครับ ที่เปดโอกาสใหผมลุก

ขึ้นมาอภิปรายในวันนี้ครับ ตามญัตติที่ทานนายกไดนําเสนอตอสภาในวันนี้

นั้น เปนการขอความเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันนี้  วันนี้ ถือวาเปนวันสําคัญวันหนึ่งครับ 

สําหรับการทําหนาที่ของสมาชิกสภา อบจ. ทานประธานครับ ผมตอง

ขอขอบคุณทานนายก เนื่องจากวา การประชุมปที่ผานมาในเรื่องของการ

จัดทําเอกสารประกอบการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณ ซึ่งปนี้ทานก็

ไดไปปรับปรุง  ทําใหพวกเราไดดูเอกสารงายขึ้น  จากปที่แลวเราดูแลวมันมึน 
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นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ ครับ เอกสารมันเยอะ ตัวเลขก็เยอะ บางทีไปหาจะดู ดูไดอยาก แตวันนี้ก็ตอง

ขอบคุณอีกคร้ังหนึ่งครับ ในเร่ืองของเอกสารท่ีทํามาอยางดีนะครับ และก็ดูได

งายในการพิจารณาแตละโครงการที่นําเสนอตอสภาในวันนี้ครับ ซึ่งแรกท่ีผม

อยากจะตั้งขอสังเกต จากปงบประมาณที่ผานมา ป ๒๕๖๒ ทางสภาไดอนุมัติ

งบประมาณ ๓๕๐,๗๙๐,๒๐๐ บาท แต ป ๒๕๖๓ ปนี้ ตามที่ทานไดนําเสนอ

ตอสภาในวันนี้คือ ๓๘๔,๙๕๕,๓๐๐ บาท ถาดูจากยอดนี้  งบประมาณ

รายจายปนี้เราเพ่ิมขึ้น ๓๔,๑๖๕,๑๐๐ บาท นี่ก็ถือวาทาง อบจ.เรามีรายได

เพ่ิมขึ้นครับ ๓๔ ลานกวาบาท แตสวนหนึ่งผมเชื่อวารายไดที่เพ่ิมข้ึนนั้น มา

จากที่ทานนายกไดจัดทําโครงการการข้ึนทะเบียน ปายทะเบียนรถ ปาย

ทะเบียนยะลา และเบตง  นาจะเปนรายไดที่นําเขามาสูจังหวัดเราที่เพ่ิมข้ึน ก็

อาจจะเปนสวนหนึ่ งครับ แตสวน อ่ืน ๆ น้ัน ผมไมไดดู ในรายละเอียด 

เน่ืองจากวาท่ีมาของรายไดนั้น ผมก็ไมทราบวามาจากไหนบาง แตเชื่อวาจาก

การรณรงคในครั้งนั้น ทําให อบจ.เรา มีรายไดเพ่ิมขึ้นนะครับ อันน้ีก็ตอง

ขอขอบคุณทานนายก ที่ทานไดนํานโยบายรณรงค เพ่ือการใชทะเบียนรถ

ยะลา และเบตง เพื่อนํารายไดสวนนี้เขามาพัฒนาจังหวัดยะลาของเรานะครับ 

ทานประธานครับ ผมมีรายละเอียดที่จะ ตั้งขอสังเกตสองสามประการครับ 

สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะใหทานไดดูรวมกันก็คือ ในเรื่องของกองแผนและ

งบประมาณ จากเอกสารนี้ หนา ๑๑ ครับ หัวขอที่ ๑๐ ครับ โครงการเพ่ิม

ศักยภาพในการผลิตทุเรียนคุณภาพเพ่ือนําการตลาด ก็เปนการโชคดีอยาง

หนึ่ งค รับ  ผมปนี้ ก็มี โอกาสได ไปพบกับผู บ ริหารของผู ป ระกอบการ

อุตสาหกรรมเพ่ือแปรรูปทุเรียน วันนั้นผมไดไปนั่งคุยวา ถาเปนคนจีนนะครับ 

ก็นั่งคุยในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพทุเรียนบานเราครับ ในอนาคตขางหนา

นี้ การสงออกทุเรียนน้ัน ผูประกอบการ ไมวาจะเปนผูประกอบการหรือ

ชาวสวน เพราะตอไปนี้การสงทุเรียน ชาวสวนก็ตองมีใบประกอบวิชาชีพ 

หรือที่เขาเรียกวา GMP ในสวนนี้ตอไปถาเกิดชาวสวนไมไดใบ GMP นี้ จะ

สงผลผลิตลูกทุเรียนไปสูตลาดนั้น ทําใหยากขึ้น ปนี้ยังไมมีปญหาเทาไหร ผม

วาในอนาคตขางหนานั้น ผมวาปญหาเหลานี้มันจะเกิดขึ้นกับชาวสวน ถาหาก

ผลผลิตของชาวสวนไมผานการรับรอง GMP อาจจะทําใหเกิดปญหากับ

ชาวสวน ทําใหตลาดทุเรียนราคาตําต่ําบาง ขึ้นบาง บางคร้ังไมแนนอน ตรงนี้

เปนสวนหนึ่งท่ีมันทําใหทุเรียนของเรานั้น เขาจะถือวามีคุณภาพต่ํา ไม

เหมือนกับทางหลังสวน ทางระยอง ทางตราด สวนใหญแลวชาวสวนเขาจะ

ไดรับความรูในเร่ืองของการพัฒนาในระบบ GMP ในฐานะที่  อบจ.เปน

หนวยงานที่สําคัญของจังหวัดยะลา และก็ทุเรียนถือวาตอนนี้ ชาวสวนท่ีมี

เศรษฐกิจดีก็คือ ชาวสวนทุเรียน นอกเหนือจากนั้น ยางพาราก็ดี พืชผักอยาง 
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นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ อ่ืนราคาตกต่ําทั้ งหมด ก็ถือวาทุ เรียนก็เปนจุดแข็ง เปนผลิตภัณฑทาง

การเกษตรที่สรางชื่อเสียงใหกับจังหวัดยะลา หากเรา อบจ.ไดมีโอกาสเขามี

สวนรวมในการพัฒนา ไมวาจะเปนในดานของการปลูกตั้งแตเร่ิมตน ตั้งแต

การพัฒนาวาทุเรียนถาไมมีคุณภาพจะทํายังไง  เราในฐานะที่เปน อบจ.    

เราเปนเจาภาพใหญ โดยรวมกับทองถิ่น สวน อบต. หรือวาเทศบาล ในสวน

อ่ืน ๆ ถาหากวาเราทําได และก็ตั้งงบประมาณใหสูงกวานี้นะครับ ผมดูแลว 

๑๖๖,๐๐๐ บาท นั้น ก็ถือวานอยมาก อยางนอยรายไดเงินหมุนเวียน ผมไปดู

ในตลาดที่สี่แยกมลายูบางกอก หรือทุกที่ในจังหวัดยะลา ก็ถือวาเปนจังหวัดที่

มีการจัดซื้อ มีเงินหมุนเวียนในตลาดคอนขางสูง ผมวาติดอันดับของประเทศ

นะครับ ผมวาอันดับหนึ่งของภาคใตก็วาได เนื่องจากตอนนี้เงินสะพัด ผมวา

วัน ๆ เปนพันลาน ผมวาเราใชชองทางตรงนี้เพ่ือการพัฒนา และนาจะพัฒนา

ในเรื่องของหลาย ๆ ดาน เราก็มีตลาด อบจ.อยูดวย ปนี้ ท่ีแลวผมก็เคย

อภิปรายวา การพัฒนาตลาด อบจ. ก็ตองใหสมศักดิ์ศรีกับจังหวัดยะลา พอดู

ตอนนี้คนเยอะมาก ตอนน้ีแผงเต็มหมดเลย ของ อบจ. ไมมีแลว จากเม่ือกอน

แผง อบจ. มีคนเชาไมเต็ม ตอนนี้ไมมี ตองขยายตลอด ตองเพ่ิม เพราะฉะนั้น 

อยากจะฝากในสองสามประการเหลาน้ี เพ่ือทานไปพิจารณาในโอกาสตอไป

นะครับ ในสวนของขอ ๑๑ นะครับ โครงการสงเสริมการอนุรักษทุเรียน

พื้นบานจังหวัดยะลา โครงการนี้ผมเคยพูดคุยเปนการสวนตัวกับทานนายกวา 

พันธุทุเรียน ในเม่ือเรามีจุดแข็งในเศรษฐกิจเร่ืองทุเรียนเราก็มีชื่อเสียง ของ

ยะลามีชื่อเสียง อรอยมากครับ รสชาติอรอย ถาคนไมเคยกินก็เปรียบเทียบ

ไมไดวาทุเรียนอรอยคือแบบไหน เราไปกินทุเรียนจันทบุรี รสชาติอีกแบบหนึ่ง 

กินทุเรียนบานเราอีกแบบหนึ่ง กินแลวเปรียบเทียบบานเรารสชาติดีมากครับ 

เพราะฉะนั้น เร่ืองพันธุทุเรียนก็เปนอีกสวนหนึ่งที่เรานาจะมีการพัฒนา จาก

การที่เราไดยินวาทุเรียนพันธุมูซานคิงส มันดัง ราคา ๕๐๐ บาท แตอยาลืมวา

บานเรามีอะไรดี ๆ เยอะ แตวาเราไมรูจักที่จะนําสิ่งที่มีคุณคาเหลานี้  มา

พัฒนาใหเปนระบบ วาเราทําได มูซานคิงส ก็เปนทุเรียนพ้ืนบานชนิดหนึ่ง 

ของบานเรามีทุเรียนคูยิ ทุเรียนยาตง อะไรที่มีมันมีรสชาติที่อรอย เนื้อนิ่ม 

เน้ืออรอย นุม อรอยหวาน พอดี ๆ เพียงแตวาเราไมมีโอกาสที่จะนําสิ่งเหลานี้

มานําสูทองตลาด ถาเกิดเราทําขยายพันธุเหลานี้ ใหกับเกษตรกร โดยเฉพาะ

อยางยิ่งเรานํารองในจังหวัดยะลาของเรา ก็ถือวานาจะเปนชองทาง และเปน

โอกาสอีกทางหนึ่งนะครับ ในสวนนี้ก็ขอฝากทานประธานผานไปยัง ทาน

นายกดวยนะครับ สุดทายเปนเร่ืองตอเนื่องจากเร่ืองเดียวกันนะครับ เรื่อง

การปลูกทุเรียน ก็ตองใชน้ํา หลาย ๆ พื้นท่ีที่ผมเขาไปสัมผัส ตอนนี้เริ่มมีการ

แยงน้ํา พื้นที่ที่บานผม ตําบลตาเนาะปูเตะ ตอนน้ีชาวสวนก็เริ่มปลูกทุเรียน 
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นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ กันเยอะ โคนยาง โคนลองกอง ปลูกทุเรียน แตปญหาที่ตามมาก็คือ น้ําไมพอ 

เนื่องจากวาตนนํ้าจากเดิม เรามีตนน้ําธรรมชาติจากปา ทีนี้ตนน้ําพอเริ่มตัด

ปา โคนปา น้ําจะเริ่มแหง และทุเรียน น้ําตองที่หนึ่งตองมากอน ถาไมมีน้ํา

ปลูกทุเรียนไมได ผมเปนหวงครับวา ปาตนน้ําเราย่ิงเหลือนอย ปญหาวานํ้า

ตอไปก็เร่ิมจะขาด ตอนนี้เร่ิมปลูก ก็ใชปริมาณน้ําอาจจะไมถึง ไมก่ีลิตรตอตน 

แตพอเร่ิมโต เร่ิมออกดอก ออกผล เร่ิมใชปริมาณนํ้ามากเพิ่มข้ึน ตรงนี้จะเปน

ปญหาตอไปวา ถาหากวาขาดน้ําขึ้นมานั้น สิ่งที่เราปลูกทั้งหมดเทากับศูนย 

เพราะทุเรียนถาขาดนํ้านี้ตาย ตายแลวไมคุมกับการลงทุน เพราะฉะนั้น ผม

อยากจะฝากทานประธานสภาไปยังทานนายก เรื่องนี้เรานาจะมีโครงการที่มี

การวางแผนในระยะยาว เพราะวาปากวาจะปลูกได ตองใชเวลาเปนสิบ ๆ ป 

ถาเราไมคิดตอนนี้ ผมวาอนาคตเราจะเกิดปญหา จะเกิดปญหาขาดน้ํา พอ

ขาดน้ําขึ้นมา น้ําคือชี วิตนะครับ ทุกอยางมันก็เทากับศูนย  ครับก็ตอง

ขอขอบคุณทานประธานท่ีใหโอกาสผมอภิปรายในวันนี้ครับ ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เชิญทานนายก ครบั 

นายก อบจ.ยะลา  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

กระผมนายมุขตาร  มะทา  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ผมขอ

อนุญาตที่จะขอตอบในประเด็นของทานมะรุสะดี ดีสาเอะ ที่ไดใหขอสังเกต 

และไดอภิปรายใหความเห็นในเร่ืองของงบประมาณรายจาย ประจําป ๒๕๖3 

เพ่ือที่จะใหการตอบครอบคลุมทุกประเด็น ผมขออนุญาตทานประธานสภา 

ขอตอบผูอภิปรายเปนประเด็น ๆ ไปครับ ถาผูอภิปรายทานใด ไมมีประเด็น

อะไรมาก ผมก็อาจจะขออนุญาตตอบรวมหลาย ๆ ประเด็นทีเดียวกันนะครับ 

สําหรับประเด็นที่ทานสมาชิกสภาไดอภิปราย ซึ่งมีอยูสามประเด็นดวยกัน

ครับ ประเด็นที่หนึ่ง ในเรื่องของรายไดของปงบประมาณ ๒๕๖๓  ซึ่งทานได

สังเกตวาเปนงบประมาณท่ีเพ่ิมข้ึน จากป ๒๕๖๓  ผมขออนุญาตท่ีจะชี้แจงวา

ที่เพิ่มขึ้นนี้ ก็เนื่องจากสวนหนึ่งก็เปนนโยบายของรัฐ ในเรื่องของ อสม.ครับ ก็

คือ จาก ๖๐๐ บาท เปน ๑,๐๐๐ บาท เพราะฉะนั้น งบประมาณตรงนี้ในแต

ละปก็ตองเพิ่มขึ้น ประมาณ ๒๕ ลานบาท ซึ่งเปนรายไดที่เปนเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจครับ ก็ทําใหงบประมาณปน้ีมีรายไดจากการจัดสรรของรัฐบาล

เพ่ิมข้ึน ในสวนตางจาก ๖๐๐ บาท เปน ๑,๐๐๐ บาท สวนตาง ๔๐๐ บาท นี้ 

ก็ประมาณ ๒๕ ลานบาท สวนรายไดอ่ืน ๆ อีกที่เปนรายได อันนี้ก็เปนวิธีการ

ตั้งงบประมาณนะครับ เนื่องจากวิธีการตั้งงบประมาณนั้น รายรับจะตอง

ใกลเคียง กับรายรับในป ๒๕๖๑  ครับ ถาเราดูรายได รายรับจริงนะครับ ใน

แตละสวน เชนรายไดท่ีจัดเก็บเอง รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน หมวดภาษีอากร รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลว จัดสรรให 
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นายก อบจ.ยะลา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ซึ่งรายรับจริง ป ๒๕๖๑  จํานวน ๓๕๙ ลาน ในป ๒๕๖๒ 

จํานวน ๓๕๐ ลาน เพราะฉะนั้น ประมาณการตรงน้ีจากที่รายไดในเรื่องของ

เงินอุดหนุนอะไรตาง ๆ ที่ เพ่ิมขึ้น ก็ทําใหประมาณการในป น้ี เราตั้งไว 

๓๘๔,๙๕๕,๓๐๐ บาท รายละเอียดก็ไปดูในเอกสารที่อยูในมือทานสมาชิก

แลว ในเร่ืองของรายได ซึ่งจะสรุป ๓ ป ก็คือ รับจริง ป ๖๑ ประมาณการ ป 

๖๒ และก็ประมาณการ ป ๖๓ ครับ  เร่ืองท่ีสอง  ก็คือเก่ียวของในเร่ืองของ

ทุเรียนครับ เพราะทุเรียนเปนรายไดหลักของพี่นองประชาชนในพื้นท่ีจังหวัด

ยะลา แลวในเรื่องของรายไดจากทุเรียน เน่ืองจากทุเรียนมีราคาแพงขึ้น พ่ี

นองประชาชนทั้งในประเทศ ตางประเทศ ก็นิยมที่จะบริโภคทุเรียนของบาน

เรา ทําใหความตองการในเร่ืองของทุเรียนมีมาก ก็จะทําใหราคาทุเรียนสูงขึ้น 

ในสวนของ อบจ.เองก็มีงบประมาณ เพ่ือที่จะไปหนุนเสริมในเรื่องของทุเรียน 

ในเรื่องของปรับปรุงในเรื่องของตลาดกลาง เพ่ือใหเปนตลาดมาตรฐาน อันนี้

ก็อยูในแผนพัฒนา ๕ ป ที่ อบจ.ไดปรับปรุงใหม สวนในป ๖๒ นั้น เราก็จะ

ปรับปรุงในเรื่องของทํารังวัดที่ดิน เพ่ือกอสรางร้ัว ซึ่งโครงการตอไปก็จะตอง

เปนการปรับปรุงในเรื่องของอาคารสถานที่  อันนี้ก็คือในเรื่องของอาคาร

สถานที่ เพ่ือที่จะรองรับในเรื่องของทุเรียนครับ สวนโครงการใหมที่ อบจ.ได

ตั้งงบประมาณในเร่ืองทุเรียน หนวยงานรับผิดชอบก็คือ กองแผนฯ รวมกับ

สํานักงานเกษตร ก็คือ เพิ่มศักยภาพในการผลิตทุเรียนคุณภาพ เพื่อนําตลาด 

ประจําป ๒๕๖๓  อันนี้ก็วัตถุประสงค ก็เปนไปตามที่ทานสมาชิกไดอภิปราย

ครับ ก็ถือวาเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตทุเรียนใหเขาสูระบบตลาด

คุณภาพสูงและไดมาตรฐาน และเพิ่มมูลคาในสินคาใหกับเกษตรผูปลูกทุเรียน

ของจังหวัดยะลา วัตถุประสงคอันที่สอง ก็เพ่ือสงเสริมอาชีพ เพ่ือเพ่ิมพูน

รายไดที่มั่นคง เพ่ิมคุณภาพชีวิตที่ดี ข้ึน ใหกับประชาชนในทองถิ่นครับ 

กลุมเปาหมาย ก็คือเกษตรกรผูปลูกทุเรียนในจังหวัดยะลา รวมทั้งเกษตรกรที่

มีความสมัครใจที่จะเขารวมโครงการ โดยผานตัวแทนการคัดเลือกจาก

สํานักงานเกษตรในแตละอําเภอครับ วิธีการดําเนินการก็คือ ใหความรูเทคนิค

การดูแลและปฏิบัติตอผลผลิต ตั้งแตทุเรียนเริ่มออกดอก ถึงเก็บผลผลิตสู

ตลาด อันนี้ ก็เปนไปตามท่ีทานสมาชิกไดอภิปรายสอบถามในเร่ืองของ

งบประมาณ เพื่อที่จะเพ่ิมในเรื่องของคุณภาพของทุเรียน อันนี้ก็อยากชี้แจง

วา เราก็มีโครงการใหมที่บรรจุไวในงบประมาณ ป ๒๕๖๓  สวนเกี่ยวเนื่องใน

เรื่องของทุ เรียนที่ เราไดดําเนินการทุกป  ก็คือในเร่ืองของการสงเสริม 

สนับสนุน ในเร่ืองของการจัดงานที่เกี่ยวของกับเรื่องทุเรียนนะครับ อันท่ีสอง 

ในเร่ืองของการจัดตั้งสภาเกษตรกร ใหความรู จัดตั้งทายาทเกษตรกรเพ่ือให 
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นายก อบจ.ยะลา ความรูกับคนรุนใหม เพื่อวัตถุประสงคในเร่ืองของการใหมีองคความรู และก็

สามารถไปพัฒนาตอยอดในเรื่องของการเกษตร โดยเฉพาะอยางยิ่งเกษตรที่

เปนพืชเศรษฐกิจของจังหวัดยะลา ไมวาจะเปนทุเรียน ไมวาจะเปนกาแฟ ไม

วาจะเปนยางพารา อยางนี้เปนตน หรือผลไมตาง ๆ อันนี้ก็สวนที่สองที่ทาน

สมาชิกไดอภิปราย สวนท่ีสาม ทานก็ใหขอสังเกตในเร่ืองของการทําเกษตร ก็

ตองอาศัยน้ํา ถาไมมีน้ําการเกษตรก็อาจจะไมไดผล ไมไดคุณภาพ เปนความ

เดือดรอนของพ่ีนองประชาชน ในสวนของการดําเนินงาน เพ่ือสนับสนุน

สงเสริมในเรื่องของการเกษตร เพ่ือใหพี่นองประชาชนมีน้ําเพ่ือการอุปโภค

บริโภค มีน้ําเพ่ือการเกษตรตาง ๆ ทาง อบจ.ก็ไดดําเนินการ ตั้งงบประมาณ

ในเรื่องของการขุดลอก การดําเนินการในเร่ืองของการกักเก็บน้ํา โดยการขุด

สระ อีกสวนหนึ่งท่ีเราดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ ก็คือ ในเร่ืองของการ

ไปขุดสระ ที่พี่นองประชาชนมีสระอยูแลว ไปปรับปรุงโดยใชเครื่องจักรของ 

อบจ.เอง ไปสรางบอน้ําตื้นในพ้ืนที่ตาง ๆ ตามที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

หรือชุมชนไดรองขอมา ซึ่งปท่ีผานมาเราก็มีแผนงานที่จะดําเนินการประมาณ 

๑๐๐ กวาบอ ก็ไดดําเนินการไปไดประมาณ ๕๐% แลว ขอสังเกตของทาน

สมาชิก ซึ่งสอดคลองกับท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาไดใหความสําคัญ 

แลวบรรจุในงบประมาณ ซึ่ งก็จะเปนการบูรณาการในเร่ืองนี้รวม กับ

หนวยงานตาง ๆ ซึ่งผมคิดวาหนวยงานตาง ๆ โดยเฉพาะยุทธศาสตรจังหวัดก็

พยายามใหความสําคัญในเรื่องของการเกษตร ก็จะชวยกันดําเนินการ เพ่ือ

ไปสูเปาหมายตามท่ีสมาชิกไดอภิปรายครับ ในชั้นนี้ผมขออนุญาตชี้แจงเพียง

เทานี้ครับ ขอขอบคุณครับ  

ประธานสภา อบจ.ยะลา   มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเตมิอีกไหมครับ เชิญครับ มีอีก 

ไหมครับ ไมมีนะครับ ถาไมมีผมจะขอมติที่ประชุมครับ เชิญทานเลขานุการ

สภา นับองคประชุมครับ  องคประชุม ๑๘ ทานครับ ครบองคประชุมครับ 

ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุมครับ  ในข้ันรับหลักการนะครับ สมาชิกทานใดรับ

หลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๓  โปรดยกมือครับ  รับหลักการ ๑๙ เสียง    สมาชิกทานใดไมรับ

หลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๓  โปรดยกมือครับ  ไมรบัหลักการ ไมมี  งดออกเสียง ไมมีครับ  

มติที่ประชุม รับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  รับหลักการ ๑๙ เสียง  มติเปนเอกฉันท

ครับ 

    ตอไป ใหที่ประชุมเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ เพื่อ

พิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓    
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ประธานสภา อบจ.ยะลา และใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไมนอยกวา ๒๔ ชั่วโมงนับแตรับ

หลักการ เชิญเลขานุการฯ ชี้แจงการเลือกคณะกรรมการครับ 

เลขานกุารสภา อบจ.ยะลา  คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ  จะตองประกอบดวยสมาชิก

สภาองคการบริหารสวนจังหวัด มีจํานวนไมนอยกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน 

  สําหรับวิธีเลือกคณะกรรมการ ใหสมาชิก หรือผูบริหารเสนอชื่อ

สมาชิกซึ่งอยูในท่ีประชุม ในกรณีที่สมาชิกเปนผูเสนอตองมีสมาชิกรับรองไม

นอยกวาสองคน สวนกรณีท่ีผูบริหารเปนผูเสนอไมตองมีผูรบัรอง 

  การเสนอชื่อใหเสนอไดโดยไมจํากัดจํานวน เวนแตที่ประชุมมีมติเปน

อยางอ่ืนและใหนําวิธีการเลือกตามขอ ๑๒ มาใชบังคบัโดยอนุโลม  

ประธานสภา อบจ.ยะลา  ตอไปใหที่ประชุมเสนอ วาคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติมี

จํานวนก่ีคน พรอมผูรับรองไมนอยกวาสองคน  เชิญครับ เชิญทานนิลุกมาน  

ครับ 

นายนิลุกมาน  อัลอดิรีสี  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน 

กระผมนายนิลุกมาน  อัลอิดรีสี สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๔ อําเภอเมือง  

ผมขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ มีจํานวน ๖ คนครับ ขอผู

รับรองดวยครับ   

ประธานสภา อบจ.ยะลา  ผูรับรองถูกตอง  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นไหมครับ ไมมี

นะครับ ถาไมมี มติที่ประชุม  คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ  มี

จํานวน  ๖ คน    ต อไปใหที่ ประชุม เสนอรายชื่ อผู ท่ี เห็ นสมควรเป น

คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ พรอมผูรับรองไมนอยกวาสองคน โดย

การเสนอใหเสนอทีละคนจนครบ จํานวน ๖ คนนะครับ  เชิญเสนอคนที่หนึ่ง

ครับ เชิญทานหาซัน  ครับ 

นายหาซัน  มิงมะ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน 

กระผมนายหาซัน  มิงมะ สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอรามัน 

กระผมขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่หนึ่ง คือ ทานนิลุกมาน  

อัลอิดรีสี สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๔ อําเภอเมือง เปนคณะกรรมการ ขอ

ผูรับรองดวยครับ   

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ผูรับรองถูกตอง  ผูถูกเสนอชื่อยินยอมไหมครบั  

นายนิลุกมาน  อัลอิดรีสี   เรียนทานประธานที่เคารพ ยินยอมครับ  

ประธานสภา อบจ.ยะลา  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นอีกไหมครับ ไมมีนะครับ ถาไม

มี  มติที่ประชุม  เสนอคนเดียวถือวาไดรับเลือก ตอไปเสนอคนท่ีสองครับ 

เชิญทานไฟซอล ครับ 

นายไฟซอล  ยูโซะ  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน 

กระผมนายไฟซอล  ยูโซะ สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๒ อําเภอบันนังสตา  
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นายไฟซอล  ยูโซะ กระผมขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่สอง คือ ทาน มะรุสะดี  

ดีสาเอะ สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอบันนังสตา เปนคณะกรรมการ 

ขอผูรับรองดวยครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ผูรับรองถูกตอง  ผูถูกเสนอชื่อยินยอมไหมครบั  

นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ   เรียนทานประธานที่เคารพ ยินยอมครับ  

ประธานสภา อบจ.ยะลา  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นอีกไหมครับ ไมมีนะครับ ถาไม

มี  มติที่ประชุม  เสนอคนเดียวถือวาไดรับเลือก ตอไปเสนอคนที่สามครับ 

เชิญทานซอมะ ครบั 

นายซอมะ  มะเซ็ง  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน 

กระผมนายซอมะ  มะเซ็ง สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต  อําเภอธารโต 

กระผมขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ีสาม คือ ทานมะลาวี    

บิงดอเลาะ สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๘ อําเภอเมือง  เปนคณะกรรมการ 

ขอผูรับรองดวยครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ผูรับรองถูกตอง  ผูถูกเสนอชื่อยินยอมไหมครบั  

นายมะลาวี  บิงดอเลาะ   ทานประธานสภาที่เคารพ ยินยอมครบั  

ประธานสภา อบจ.ยะลา  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นอีกไหมครับ ไมมีนะครับ ถาไม

มี  มติที่ประชุม  เสนอคนเดียวถือวาไดรับเลือก ตอไปเสนอคนที่สี่ ครับ เชิญ

ทานมะฮะมะยูโซะ ครับ 

นายมะฮะมะยูโซะ  ปาแว  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน 

กระผมนายมะฮะมะยูโซะ  ปาแว สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอ    

เบตง กระผมขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่สี่ คือ ทานสมัง  

สะระยะ สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๑ อําเภอบันนังสตา    เปนคณะ 

กรรมการ ขอผูรับรองดวยครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ผูรับรองถูกตอง  ผูถูกเสนอชื่อยินยอมไหมครบั  

นายสมัง  สะระยะ   เรียนทานประธานที่เคารพ  ยินยอมครับ  

ประธานสภา อบจ.ยะลา  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นอีกไหมครับ ไมมีนะครับ ถาไม

มี  มติที่ประชุม  เสนอคนเดียวถือวาไดรับเลือก ตอไปเสนอคนที่หา ครับ 

เชิญทานนิลุมาน ครับ 

นายนิลุกมาน  อัลอิดรีสี  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน 

กระผมนายนิลุกมาน  อัลอิดรีสี สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๔ อําเภอเมือง 

กระผมขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ีหา คือ ทานมะรอซิ   

รอยิง  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอยะหา  เปนคณะกรรมการ ขอผู

รับรองดวยครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ผูรับรองถูกตอง  ผูถูกเสนอชื่อยินยอมไหมครบั  
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นายมะรอซิ  รอยิง   เรียนทานประธานที่เคารพ  ยินยอมครับ  

ประธานสภา อบจ.ยะลา  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นอีกไหมครับ ไมมีนะครับ ถาไม

มี  มติที่ประชุม  เสนอคนเดียวถือวาไดรับเลือก ตอไปเสนอคนท่ีหก ครับ 

เชิญทานอับดุลฮาเล็ม ครบั 

นายอับดุลฮาเล็ม  สมาแอล  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน 

กระผมนายอับดุลฮาเล็ม  สมาแอล สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๑ อําเภอยะ

หา กระผมขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ีหก คือ ทาน หาซัน  

มิงมะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอรามัน    เปนคณะกรรมการ 

ขอผูรับรองดวยครับ  

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ผูรับรองถูกตอง  ผูถูกเสนอชื่อยินยอมไหมครบั  

นายหาซัน  มิงมะ   เรียนทานประธานที่เคารพ  ยินยอมครับ  

ประธานสภา อบจ.ยะลา  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกไหมครับ ไมมีนะครับ ถาไม

มี  มติท่ีประชุม  เสนอคนเดียวถือวาไดรับเลือกครับ เมื่อครบทั้ง ๖ คน ตาม

มติที่ประชุมเสนอมานะครับ    

 สรุปคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ จํานวน ๖ คน ไดแก 

 ๑. นายนิลุกมาน  อัลอิดรีสี  

๒. นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ 

๓. นายมะลาวี  บิงดอเลาะ 

๔. นายสมัง  สะระยะ 

๕. นายมะรอซิ  รอยิง 

๖. นายหาซัน  มิงมะ 

 ตอไปใหที่ประชุมกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติรางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยจะตองไมนอย

กวา ๒๔ ชั่วโมง นับแตรับหลักการ เชิญเสนอครับ เชิญทาน นิลุกมาน  ครับ 

นายนิลุกมาน  อัลอดิรีสี   เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

กระผมนายนิลุกมาน  อัลอิดรีสี  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๔ อําเภอเมือง 

ผมขอเสนอระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ในวันที่ ๒ – ๔  สิงหาคม  ๒๕๖๒  เวลา 

๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ครับ ขอผูรับรองดวยครับ  

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ผูรับรองถูกตอง มีทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนไหมครับ  เชิญครับ  

ถาไมมีเสนอคนเดียวเปนเอกฉันทนะครับ กําหนดเสนอคําแปรญัตติ วันที่ ๒ – 

๔ สิงหาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ของแตละวันนะครับ  ตอไป   

 ระเบียบวาระที่  ๔   เรื่องอื่น ๆ   เชิญครับ เชิญทานมะดารี ครับ 
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นายมะดารี  ยะยือริ   เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุก

ทาน กระผมนายมะดารี  ยะยือริ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขตอําเภอกรงปนัง 

ขอบคุณทานประธาน ผมมีอยูสองเร่ืองครับ คือเร่ืองถนนหนทางสายหนาถ้ํา - 

บาโงยยือไร ซึ่งเปนเสนทางหลัก ตอนนี้เขาไดดําเนินการทําสี่เสนอยูครับ 

รถบรรทุกหลาย ๆ บริษัทก็ว่ิงเสนทางนี้ ถนนเสนนี้ไมใชผูบริหารไมไดเขาไป

ดําเนินการ ฝายผูบริหารกับฝายชางก็เขาไปดูแลอยูตลอด เมื่อเปนเสนทาง

หลักก็ทําใหถนนเสียหายเปนอยางมาก เพราะวารถว่ิงเกินน้ําหนักครับ ตอนนี้

กระผมก็ไดปรึกษากับกํานันวาจะดําเนินการแบบไหนอยางไร ท่ีวารถบรรทุก

เกินน้ําหนักว่ิง ใหมีมาตรการที่จะสกัด หรือวากลาวตักเตือน วาบรรทุกเกิน

น้ําหนัก ทําใหถนนเราเสียหายเปนอยางมากครับ ตรงนี้คิดวาทานนายกเองก็ 

ไดขับผานเสนทางนี้เวลาไปตรวจงานหรือไปดูงานในพื้นที่อยูบอยคร้ัง แตชาง

ก็ไดเขาไปดูแลว กระผมในฐานะสมาชิกสภา ผมก็ไมสบายใจที่ถนนของเรานั้น

เสียหายเปนอยางมาก เสนที่สองคือ สายบานกีเยาะ- ปุโรง ไดซอมแซม ไปปะ

แลว เปนหลุมเปนบอไมมีแลว แตเนื่องจาก ป ๖๓  ถาสมมุติวามีงบประมาณ 

ถามีงบพิเศษหรืออยางไร ก็ขอฝากใหทานประธานผานไปยังทานผูบริหารนั้น 

ไมอยากไปปะแลวชวย อยากจะใหลาดยางแบบระยะทาง ๑ กิโลเมตร ก็ได 

ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญทานวรเกียรติ ครับ 

นายวรเกียรติ  ไชยชนะ  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

กระผมนายวรเกียรติ  ไชยชนะ  สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๒ อําเภอเมือง  

ในวาระนี้นะครับ กระผมมีเรื่องจะสอบถามครับ ก็อาจจะมีการเสนอแนะ 

เพราะสภาพปญหาที่เกิดข้ึนมา มีปญหาจริง ปญหาที่เกิดขึ้นเก่ียวกับภัยพิบัติ

ครับ ที่ เราทําเกิดขึ้นเอง เม่ือตะกี้ทาน สจ.ก็อาจจะมีการปรารภบอกวา 

อาจจะมีการเกิดอุบัติเหตุ อาจจะเกิดจากภัยธรรมชาติ ที่เราจะเสนอญัตติ

หรือของบประมาณครับ  เก่ียวกับ เรื่องการอนุ รักษฟ นฟูกอนนะครับ 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในสวนตรงนี้เององคการบริหารสวนจังหวัด เราก็มี

การจัดงบประมาณเก่ียวกับการดูแลฟนฟูสิ่งแวดลอม แตสิ่งท่ีเราเขาไมถึงหรือ

เราอาจเขาไมได หรือเราไมเคยเขาเลย คือปญหาที่เกิดข้ึนมาในจังหวัดยะลา

ในสวนน้ี เร่ืองฟนฟูสิ่งแวดลอมครับ พวกปาก็ดี เขตอนุรักษสัตวปาก็ดี แหลง

ตนน้ําลําธาร สวนตรงนี้บางสวนก็อยูในพื้นที่ของรัฐ บางสวนอยูในพ้ืนท่ีของ

ประชาชน โดยเฉพาะพ้ืนท่ีของรฐั ท่ีมีประเด็นปญหามากในบานเราตอนนี้นะ

ครับ ในมาตรการทางกฎหมาย คือ นิคมสรางตนเอง เมื่อก้ีคุยกับทาน สมาชิก

สภาบางทาน ก็ใหผมนําเรียนเสนอที่ในสภาแหงนี้นะครับ เอาโดยสังเขปนะ

ครับ นิคมสรางตนเองของเรา จะมีอยู ๓ นิคมดวยกัน กือลอง ธารโต และ 
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นายวรเกียรติ  ไชยชนะ ก็เบตง เดิมสภาพความเปนมาของนิคมนั้น วัตถุประสงคคือ ใหคนจน คนไรที่

อยู รัฐก็จัดสรร เขาเรียกวาพื้นที่ใหถือครองที่เพื่อการเลี้ยงชีพ ป ๒๕๑๑  ทาง

นิคมจะออกเปน นค.๑ ขึ้นมา พอ นค.๑ เสร็จ ครอบครองได ๕ ป ก็ออกเปน 

นค.๓ และ นค.๓ ได ๕ ป ก็ออกเปน นส.๓ หรือ โฉนดที่ดิน เปนไปตาม

ประมวลกฎหมายที่ดิน และหามโอนอีก ๑๐ ป ดังนั้นสภาพปญหาในพ้ืนที่ใน

สิ่งแวดลอมตรงนี้ อัตลักษณของจังหวัดยะลา ในพื้นท่ีจะเปลี่ยนแปลงไป 

ประมาณเม่ือการถือครอง ๑๕ ป ข้ึนไป นั้นก็หมายความวา คนในพ้ืนที่

บางคร้ัง หรือคนนอกพ้ืนที่มาทําการซื้อขาย หรือโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินเปนไป

ตามเง่ือนไข ดังนั้น หนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ซึ่งมีหนาที่ดู

คุณภาพสิ่งแวดลอมนะครับ ก็ฝากเรียนทานสมาชิกในพ้ืนที่ดวย ปญหามัน

เกิดขึ้นมากครับตอนนี้  คือ ระบบนิเวศวิทยา ระบบน้ําเสีย นํ้าเนา คือ

อุตสาหกรรมเขาไปแลวในนิคม ดังนั้น ก็ฝากทานสมาชิกในพ้ืนที่ดังกลาวดวย

ครับ ในสวนตรงนี้วาเรามีมาตรการอะไรบาง เชน ตาม พ.ร.บ.การกระจาย

อํานาจ เรามีหนาที่บางไหม อบจ. เรามีหนาที่บางไหม ที่ไปเกื้อหนุนในการ

คัดสรรบุคคลที่จะมีการเปล่ียนแปลง โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เพ่ือเปนของ

ตนเอง ก็ฝากทานประธานไปยังฝายบริหารดวยนะครับ ถามีอะไรก็ลอง

ประสานดูนะครับ ฝายของนิคมนะครับ ผมฝากแคนี้นะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ขออนญุาตนิดหนึ่งครับ พอดีปญหาทางนิคม ผมเองเคยทํางานอยู 

ที่น่ัน เปนโครงการของ ADB บางนิคมยังไมไดเปนกรรมสิทธ์ิของใครทั้งสิ้น 

เพราะวาชาวบานเองก็ยังติดหน้ีของ ADB อยูนะครับ จนถึงปจจุบัน คนที่จะ

ไปทําขอกรรมสิทธ์ิ ตองไปจายหนี้ของ ADB กอนครับ แตในเร่ืองของโอน 

๑๐ ป น้ัน เทาท่ีผมรูในสมัยอยูกรมประชาสงเคราะห อันนั้นโอนไมไดครับ 

ถือเปนมรดกตกเปนมรดกเทาที่ทราบครับ รายละเอียดเดี๋ยวผมจะไปหาอีก

ครั้งหนึ่งครับ เรื่องของนิคม ซึ่งบังเอิญของนิคมนั้น เปนของกระทรวงพัฒนา

สังคมและมนุษยในปจจุบัน ในอดีตเปนของมหาดไทยนะครับ อยูในกรม

ประชาสงเคราะห เดี๋ยวผมรับปากทานวรเกียรติ  วาเดี๋ยวผมจะไปหา

รายละเอียดเพ่ิมเติมมาใหสมาชิกทราบตรงนั้นดวยนะ ครับ ขอบคุณครับ มี

ทานสมาชิกจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมอีกไหมครับ เชิญครับ เชิญทาน

เฉลิมพล ครับ 

นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์   เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

กระผมนายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธ์ิ สมาชิกสภา อบจ.ยะลา เขต ๓ อําเภอ

เมือง กระผมขออนุญาตที่จะใชเวลาสักสองสามนาทีครับ เพ่ือจะแสดงความ

คิดเห็นในวาระอ่ืน ๆ  ในโอกาสที่วันนี้เปนการประชุมเสนอญัตติ เหมือนอยาง

ที่เพื่อนสมาชิกไดกลาวถึงนั้น  วาการประชุมวันนี้คอนขางจะมีความสําคัญตอ 
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นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์ สภามาก เพราะเปนการเสนอเขางบประมาณ ป ๒๕๖๓  เรากําลังจะเดินเขา

สูวาระตอไปแลวนะครับ และตองขออนุญาตตอทานประธานที่ เคารพ 

อยากจะเรียนผานทานประธานไปยังฝายบริหารวา วันน้ีเราเสนอญัตติในเร่ือง

การใชงบประมาณ ป ๖๓ อันนี้เห็นดวย แตถาสมมุติวามีหมวดหมู หรือใน

เร่ืองการที่จะบรรจุงบประมาณ ใหกับกิจกรรมเคลื่อนที่พัฒนาวันศุกร กิจการ

สวนนี้นะครับ อยากจะใหเพ่ิมเติมเขาไป อยากจะใหมีการเพิ่มเติมในเรื่องของ

กิจการการพัฒนา เพราะวาผมแลวามันเปนผลประโยชนและเขาถึงพ่ีนอง

ประชาชน โดยเฉพาะสาระสําคัญ ขออนุญาตครับ เราไปหลาย ๆ ที่ เขาจะ

บอกตรงนั้นมีปญหา ตรงนี้มีปญหา มันเหมือนกับเปนกระจกสะทอนให

สมาชิกสภา เปนกระจกสะทอนใหกับองคการบริหารสวนจังหวัด กลับไปทํา

อะไรใหเกิดกับพี่นองประชาชนที่จริง ๆ และถูกตอง ถูกจุด นี่คือสาระสําคัญ

ขององคการบริหารสวนจังหวัด เคลื่อนที่ ผมเห็นอยางนั้นนะครับ สวนสุดทาย

ครับทาน สิ่งดี ๆ ถาเราจะไมพูดในวาระอ่ืน ๆ ก็จะไมมีใครพูด สิ่งท่ีผมชื่นชม

องคการบริหารสวนจังหวัด อันน้ีที่ชื่นชมเพราะชื่นชมมาจากบุคคลภายนอก

นะครับ ที่องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา มาเปนเจาภาพการจัดการศึกษา

เชิงพื้นที่ เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาของจังหวัดยะลา อันนี้ไดรับการ

เชิดชูยกยองเปนอยางยิ่ง สําหรับโครงการนี้ เขาบอกวาองคการบริหารสวน

จังหวัดยะลาไปไกลแลว กําลังจะเปน ๕.๐ ผมบอกอยางนั้นมันก็เกินไป 

เพราะฉะนั้น สิ่งดี ๆ ที่อยากจะเรียนทานประธานผานไปยังฝายบริหาร วา

โครงการนี้เปนโครงการนํารองที่ดีมาก ๆ ที่เรายังไมคอยไดเห็นที่อ่ืนเขาทํานะ

ครับ โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ ซึ่งมันไปพองกับโครงการท่ีองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลาทําไวกอนแลว คือ การพัฒนาเด็กดอยโอกาส ทาน

ประธานท่ีเคารพครับ ผมใชเวลามาเยอะ แตอยากจะนําเรียนสิ่งที่สมาชิกสภา

ไปสัมผัสกลับมาสะทอนในสภา กลับไปใหทานประธานทราบ กลับไปใหฝาย

บริหารไดรับรู เพราะฉะนั้น ตรงนี้ผมถึงนําเรียนวาในทายนี่นะครับ กิจกรรมที่

ผานมานั้น เราทุกคนไปออกหนวยของการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 

ออกพ้ืนที่นั้น เราจะไดทั้งอ่ิมบุญ และก็อิ่มใจในบรรยากาศที่พ่ีนองพวกพอง

ขาราชการ แตละคนที่เขาไป กวาดหองน้ํา ซักผา ถูพื้น ขอใหอานิสงคเหลานี้ 

กลับมาสะทอนใหกับองคการบริหารสวนจังหวัดของเราเจริญกาว ๆ หนา

ตอไป ขอบคุณครบั 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญทานนายก ครบั  

นายก อบจ.ยะลา  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน

กระผมนายมุขตาร  มะทา  นายก อบจ.ยะลา ผมขออนุญาตที่จะเพ่ิมเติมใน

ประเดน็ของทานสมาชิก คือ ทานมะดาร ีทานวรเกียรติ และก็ทานเฉลิมพล  
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นายก อบจ.ยะลา นะครับ ที่ไดอภิปรายในระเบียบวาระอื่น ๆ ครับ ในเรื่องของทาน สจ.มะดารี 

ก็ตองขอขอบคุณทานมะดารี นะครับ ที่ไดใหความสําคัญในเรื่องความ

เดือดรอนของพ่ีนองประชาชน โดยเฉพาะพ่ีนองประชาชนที่ใชเสนทางหลัก 

ซึ่งอยูในความดูแลขององคการบริหารสวนจังหวัดยะลาครับ ซึ่งในพ้ืนที่ของ

ทานสมาชิก ก็มีเสนทางหลักอยู ๒ เสนทาง ที่อยูในความดูแลของ อบจ. ก็คือ 

เสนทางบาโงยยือไร – หนาถ้ํา และสายบานกีเยาะ- ปุโรง  ซึ่งไดชํารุดและก็

เปนหลุมเปนบอ แตไมใชวาทางองคการบริหารสวนจังหวัดไมไดดูแล เราก็มี

งบประมาณไปปรับปรุงซอมแซม ในเรื่องของถนนทั้งสองสายมาแลว แต

เนื่องจากการสัญจรของท้ังสองสายนั้น มันเก่ียวเนื่องในเรื่องของรถบรรทุก

ขนาดใหญครับ ก็ตองขอขอบคุณทางทานมะดารี ที่ไดชวยไปพูดคุยกับผูนํา

ทองที่ ผูนําทองถิ่น ในเร่ืองที่จะควบคุมดูแลในเรื่องของรถที่บรรทุกน้ําหนัก

เกิน ซึ่งทาง อบจ. ก็มีปญหาในเรื่องเหลานี้ เนื่องจากอํานาจหนาท่ีในเรื่อง

ของการจับกุมนั้น มันไมไดเปนอํานาจหนาที่ของ อบจ. ครับ ก็ตองชวย

ประสานกับหนวยงานที่เก่ียวของ ที่เขามีอํานาจหนาที่ในเร่ืองของการควบคุม

เพ่ือจับกุมหรือปรับในเรื่องของ พ.ร.บ. การจราจร พ.ร.บ.ทางหลวงอะไร

ลักษณะเหลานั้นนะครับ แตอยากจะเรียนวางบประมาณของ อบจ. ในเร่ือง

ของงบการลงทุนนั้น อยูในสัดสวนประมาณ ๒๓ ถึง ๒๕ เปอรเซ็นตครับ จาก

งบประมาณทั้งหมด ๑๐๐ เปอรเซ็นต งบลงทุนที่จะไปดําเนินการในเร่ืองการ

กอสราง ในเรื่องของการปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน ในเร่ืองของถนนที่อยูใน

ความดูแลของ อบจ.นั้น ในปหนึ่ง ๆ คอนขางท่ีจะไมเพียงพอตอการที่จะ

สนองตอบความตองการของพี่นองประชาชนท่ีเดือดรอนในเรื่องของถนน

หนทางครับ แตก็พยายามจัดสรรงบประมาณเปนไปตามสภาพของความ

เดือดรอนของพ่ีนองประชาชนครับ ในสวนท่ีผานมาน้ัน ในเรื่องของเสนทางที่

เราบรรจุไวในเรื่องของงบประมาณ และก็อยูในขั้นตอนของการดําเนินการ 

ในเร่ืองของการจัดซื้อจัดจาง ก็มีอยูสายเจาะลีมัส - ปาตะตีงี อันนี้ก็ ใช

งบประมาณไป ๑๒ ลานครับ สายท่ีสอง บุดี – กือแล หนากองกํากับ ตชด. ก็

ใชงบประมาณไป ๑๒ ลาน เชนเดียวกัน สายยะหา – ลาที  ก็ประมาณ ๖ 

ลาน สายวังพญา – สาเมาะ ก็ประมาณ ๖ ลาน ในขอบัญญัติงบประมาณ ป 

๖๓ ก็จัดสรรไป ๒ เสนทาง ก็คือ สายบอหิน – ตาลีไอน ก็ประมาณ ๕ ถึง ๖ 

ลาน สายกาตอง – ลีตอ ยะหา ก็ประมาณ ๕ ถึง ๖ ลาน  อันนี้ก็เปนถนนที่

อยูในความดูแลของ อบจ. และก็ไดรับการจัดสรรงบประมาณแลว ในสวน

ของบาโงยยือไร ในสวนของกีเยาะ ที่ทานมะดารี ไดชี้แจงนั้น เราก็ไดทํา

งบประมาณขอไปที่เงินอุดหนุนเฉพาะกิจนะครับ ก็คิดวาถาเปนไปตามที่เรา

เสนอถนนสวนนี้ก็จะไดรับการปรับปรุง ไมใชไปปะโดยเคร่ืองจักรของ อบจ.  
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นายก อบจ.ยะลา ซึ่งเราก็พยายามทําเพ่ือลดความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชนสวนหนึ่งนะ

ครับ ก็ตองขอขอบคุณทางทานสมาชิกสภาอีกครั้งหนึ่งนะครับ ที่ ไดให

ความสําคัญในเร่ืองความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชนที่อยูในเขตที่ทาน

สมาชิกเปน สจ.อยูนะครับ เรื่องท่ีสอง ทานวรเกียรติ ก็จะใหความสําคัญใน

เร่ืองปญหาที่ดิน อันนี้ก็ถือเปนปญหาที่สําคัญเชนเดียวกันครับ เพราะเปน

ปญหาที่ดินในเร่ืองของเอกสารสิทธิ์   ตาง ๆ มันไปกระทบกับความเปนอยู 

การประกอบสัมมาอาชีพของพ่ีนองประชาชน โดยเฉพาะอยางย่ิงเกษตรกรที่

เขาจําเปนตองมีท่ีดิน ที่เปนของตัวเองนะครับ เพ่ือท่ีจะทําใหคุณภาพชีวิต

ความเปนอยูดีข้ึน แตเนื่องจากวาปญหาที่ดินนั้น เปนปญหาใหญท่ีเก่ียวของ

กับหลาย ๆ หนวยงาน เกี่ยวของกับกระทรวงทบวงกรมตาง ๆ มากมายครับ 

สวนหน่ึงทานประธานก็ไดรับปากกับทานสมาชิกแลววา จะพยายามเอา

ปญหาอันนี้ไปพูดคุยกัน ในระดับสมาพันธของ อบจ.นะครับ ก็ฝากทาน

ประธาน วาปญหาท่ีดินเปนปญหาที่จําเปนจะตองแกไขครับ แตมันเก่ียวของ

ในเรื่องของกระทรวงทบวงกรม หลาย ๆ กระทรวง ก็ขอใหทางสมาพันธรับ

ปญหานี้ เปนปญหาของภาพรวมทั้งประเทศ เทาที่ทราบในเร่ืองการแถลง

นโยบายของรัฐบาล ก็มีวาระปญหาที่ดินเปนนโยบายที่สําคัญ เปนวาระของ

ชาติ เปนไปตามยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ผมคิดวาทุกฝายไดใหความสําคัญใน

เร่ืองของปญหาที่ดิน ซึ่งก็คิดวาในอนาคตเกษตรกรก็จะมีที่ดินทํากิน ที่เปน

ของตัวเอง ไมวาจะเปนที่ดินท่ีอยูในการดูแลของอุทยาน หรือปาสงวนตาง ๆ 

ก็อาจจะกันหรือจัดสรรใหพ่ีนองประชาชนไดทํามาหากินไดอยางถูกตอง 

อาจจะออกมาในรูปของโฉนดชุมชน อาจจะออกมาในเร่ืองของ สปก. ในเร่ือง

ของที่ดินทํากินอะไรตาง ๆ ซึ่งก็เปนการบรรเทาความเดือดรอนของพ่ีนอง

ประชาชนในสวนหนึ่ งครับ  ในสวนของ อบจ.เอง ในเร่ืองของการให

ความสําคัญในเรื่องการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เราก็มี

หลาย ๆ กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค ที่จะรณรงคใหการเรียนรูการเฝาระวัง ใน

เร่ืองของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ให กับเด็กและเยาวชนที่ เปนลูกหลานของพวกเรานะครับ ท่ีเขาจะให

ความสําคัญในเร่ืองของการอนุรักษทรัพยากร ไมวาจะเปนปาไม ไมวาจะเปน

ใน เร่ือ งของแหล งน้ํ าต าง ๆ  ครับ  เรา ก็ มี โค รงการส ง เสริม อนุ รักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการจัดนิทรรศการ การใหความรูแก

นักเรียนนักศึกษา อีกสวนหนึ่งที่เราไดดําเนินการในเรื่องของใหความสําคัญ 

ในเรื่องของการอนุรักษทรัพยากรและสิ่ งแวดลอม ก็คือ เราจะมีการ

ดําเนินการในเร่ืองฝายมีชีวิตทุกปครับ ซึ่งเปนฝายมีชีวิตที่องคกรบริหารสวน

จังหวัดยะลาเปนเจาภาพหลัก และก็อีกสวนหนึ่งเราก็ไปบูรณาการกับองคกร 
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นายก อบจ.ยะลา ปกครองสวนทองถ่ิน หรือชุมชนเพ่ือที่จะใหทุกพ้ืนที่ไดมีฝายเพ่ือกักเก็บนํ้า 

อันนี้ก็เปนเรื่องของการสงเสริมในเร่ืองของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม ในสวนของทานเฉลิมพล ก็ตองขอขอบคุณ ทานเฉลิมพล ที่

ไดชวยเปนตัวแทนของผูบริหาร อบจ.หลาย ๆ กิจกรรม หลาย ๆ งาน นะ

ครับ ที่ผูบริหารไมสามารถท่ีจะเขารวมกิจกรรมได เนื่องจากมีขอจํากัดใน

เร่ืองของหลักการของศาสนา อยางนี้เปนตน ก็ไดทาน สจ.เฉลิมพล เขาไป

เปนตัวแทนของ อบจ.นะครับ ซึ่ งอันนี้ผมก็ตองขอขอบคุณในนามของ

ผูบรหิาร อบจ.ดวย สวนในเร่ืองของกิจกรรมตาง ๆ ที่ทานเฉลิมพลไดนําเสนอ

ตอประธานสภานั้น ผมก็จะพยายามที่จะใหโครงการน้ีเกิดความยั่งยืน และก็

พี่นองประชาชนจะไดประโยชนจากวัตถุประสงคที่เราดําเนินการ ในโครงการ

ของการสรางสัมพันธชุมชนทุกวันศุกร หน่ึง ก็เพ่ือที่จะใหพี่นองประชาชนทุก

ภาคสวนไดมีสวนรวมในการรวมมือกัน ในเร่ืองของการพัฒนาศาสนสถาน ไม

วาจะเปนวัด มัสยิด หรือกุโบว อยางนี้เปนตน นะครับ อีกเรื่องหนึ่งก็คือ 

เพ่ือที่จะใหขาราชการของ อบจ.เองไดมีโอกาสลงไปในพื้นที่ ไปรับฟงความ

คิดเห็น ความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชนในพื้นที่ ซึ่งผมก็ไดมอบหมายให

ทานรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา รองระเดน  เปนผูที่ไปลงใน

พื้นที่รวมกับพวกเรา เพ่ือรับฟงปญหาตาง ๆ รวมกับทานเลขาฯ หลาย ๆ 

ทานนะครับ ผมก็ตองขอขอบคุณ สจ.ในแตละพื้นที่ ที่ อบจ.เขาไปดําเนิน

กิจกรรมหรือโครงการ ไมวาจะเปนในเร่ืองของการประสานงาน ในเร่ืองของ

การพูดคุย เพื่อใหเกิดความเขาใจกับพี่นองประชาชน อันนี้ก็ตองขอขอบคุณ 

โครงการนี้ไดดําเนินการอยางตอเนื่องมาหลายป เปนสิบปนะครับ โครงการนี้

ไมสามารถที่จะย่ังยืนและเกิดประโยชนได ถาไมไดรับความรวมมือจาก

ขาราชการทุกฝาย ไมไดรับความรวมมือจากทานสมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัด ไมไดรับความรวมมือจากองคกรตาง ๆ ที่อยูในพ้ืนที่ ไมวาจะเปน

ทองถิ่น ทองที่ หนวยงานความมั่นคง ผูนําศาสนา พี่นองประชาชน ก็ถือ

โอกาสนี้ขอบคุณทุกฝายท่ีมีสวนเก่ียวของ ท่ีใหการดําเนินการในเร่ืองของการ

รับฟงปญหาความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชน ในเรื่องของการมีสวนรวม 

เพ่ือเสริมสรางความสามัคคี ความปรองดอง ความสมานฉันทในพื้นที่ครับ อีก

ประการหนึ่ง ผมก็ตองขอขอบคุณหัวหนาสวนทุกฝาย ไมวาจะเปนทานปลัด 

ทานรองปลัด ผอ.กอง  ที่ไดมารวมประชุมในวันนี้  และก็ไดเตรียมเอกสาร

ต าง ๆ ให กับผูบริหาร เพื่ อ ท่ีจะไดชี้ แจงเพิ่ ม เติม ในทุกประเด็นครับ 

ขอขอบคุณครับ  

ประธานสภา อบจ.ยะลา  ไมซ้ํานะครับ ใชเวลานิดหนึ่ง เชิญครบัทานสัณฑนพ ครับ   
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นายสัณฑนพ  ยานุมาศยุคล  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

กระผมนายสัณฑนพ  ยานุมาศยุคล  สมาชิกสภา อบจ. เขต ๒ อําเภอเบตง 

ในวาระอื่น ๆ ก็ขออนุญาตอภิปรายเสนอจากการที่ผมไดเขาประชุมหัวหนา

สวนที่วาการอําเภอเบตง นะครับ เมื่อเดือนที่แลว ก็มีอยูเร่ืองเดียวครับ ก็คือ 

ถาพูดถึงของเบตงเก่ียวกับเร่ืองแหลงทองเท่ียว ก็คือ บอน้ํารอนนะครับ ก็ได

รับคําตินะครับ วาบอน้ํารอนในเร่ืองความสะอาดอยางเดียว คือ เร่ืองหองน้ํา

นะครับ ก็มีหลายฝายนะครับ ไมวาจะเปนเจาหนาที่ที่ไปพูดถึง หรือเปนพี่

นองประชาชน หรือนักทองเท่ียวตาง ๆ ท่ีเปนไปพูดถึง วาหองน้ําที่บอนํ้ารอน

ไมสะอาดนะครับ ก็เลยกราบเรียนผานทานประธานถึงผูบริหารครับวา ชวย

ไปดูแลเก่ียวกับหองน้ํานี้ดวยครับ เพราะวาถาใครมาทองเที่ยวจังหวัดยะลา 

สิ่งแรกที่ตองนึกถึงก็คือบอน้ํารอน ซึ่งก็เปนหนาตาของเบตง และเปนของ 

อบจ. ดวยนะครับ ก็ขอฝากเพียงเทานี้ครบั ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เชิญทานรองนายก ครับ 

รองนายก อบจ.ยะลา  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

(นายระเดน  สะมะแอ) กระผมนายระเดน  สะมะแอ  รองนายก อบจ.ยะลา ไดรับมอบหมายจาก

ทานนายก อบจ.ยะลา เพื่อตอบในประเด็น ในเร่ืองนี้ตามที่ทาน สจ.สัณฑนพ 

ไดพูดถึง ก็ทางผูบริหารยินดีที่จะรับเรื่องนี้ ไปประสานงานกับผูมีสวน

เก่ียวของนะครับ ในเรื่องของความสะอาด เรื่องหองน้ํา ถึงแมวาจะเปน

หองน้ําก็จริง แตเปนหนาตาของการทองเท่ียว เพราะฉะนั้น สิ่งนี้ทางองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลาก็ไมไดนิ่งนอนใจครับ จะตองปรับปรุง จะตองไป

ประสานงานกับผูเก่ียวของ เจาหนาที่ที่ดําเนินการอยูนะครับ ไปเรงรดัใหเขา

ทําใหดีที่สุดเทาที่จะทําได เพราะวาเปนหนาตาขององคการบริหารสวน

จังหวัดยะลาเชนเดียวกันครับ ขอบคุณมากครับ  

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เชิญทานมะรุสะดี ครับ  

นายมะรุสะดี  ดีสาเอะ  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

กระผมนายมะรุสะดี  ดีสาเอะ สมาชิกสภา อบจ.เขต ๓ อําเภอบันนังสตา ผม

ขอใชเวลานิดหนอยครับ เน่ืองจากวาทาง อบจ.ไดใหความอนุเคราะหรถขุด

บอน้ําตื้นนะครับ เมื่อประมาณเดือนเมษายนที่ผานมาครับ ที่หมู ๕ บาน

ทํานบ ต.ตาเนาะปูเตะ ซึ่งทาง อบจ.ไดไปทําการขุดบอน้ําตื้น จํานวน ๑๒ บอ  

เพื่อแกปญหาการขาดแคลนน้ํา เนื่องจากทุกป ในชวงหนาแลงหมูบาน

ดังกลาวจะขาดน้ําทุกปนะครับ ปนี้ทาง อบจ.ก็ไดดําเนินการแลวเสร็จ เมื่อ

สองสามเดือนที่ผานมานะครับ ก็ทางชาวบานและก็ผมเองก็ตองขอขอบคุณ

ทานนายก ที่ใหความอนุเคราะหรถขุดบอน้ําตื้น เพ่ือแกปญหาในการใชน้ํา

เพ่ืออุปโภคบริโภคของชาวบานทํานบ ต.ตาเนาะปูเตะ ครับ ขอบคณุมากครับ 
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ประธานสภา อบจ.ยะลา  ยังมีอีกไหมครบั ไมมีแลวนะครับ ถาไมมีเชิญทานนายก ครบั  

นายก อบจ.ยะลา   เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

กระผมนายมุขตาร  มะทา  นายก อบจ.ยะลา สุดทายผมตองขอขอบคุณทาน

สมาชิกทุกทานนะครับ ที่ไดใหความเห็นชอบในเรื่องของงบประมาณรายจาย 

ประจําป ๒๕๖๓  ในวาระแรก ในเร่ืองของขั้นรับหลักการนะครับ ผมขอ

อนุญาตเพ่ิมเติมนิดหนึ่ง ในเรื่องของบอน้ํารอน เรื่องหองน้ํา เร่ืองความ

สะอาดของหองน้ํา อันนี้ก็เปนปญหาที่เราไดรับการทวงติง หรือรับฟงจากพี่

นองประชาชนอยูบอย ๆ ซึ่งเราก็พยายามแกไข ตามที่ทานรองไดชี้แจงไป

แลววา เราไดดําเนินการอยูหลายสวน เชน จัดจางผูดูแลทําความสะอาด 

บริเวณรอบ ๆ บอน้ํารอน เพ่ิมเติมนะครับ แตสิ่งสําคัญ ผมขออนุญาตชี้แจง

อยางนี้ คือ สถานที่ทองเท่ียวหลาย ๆ สถานที่จะมีพ่ีนองประชาชนหลาย ๆ 

ภาคสวน มาจากหลาย ๆ พ้ืนท่ี มาเท่ียวและก็ใชหองน้ําที่อยู ในแหลง

ทองเที่ยวนั้น ๆ แตการที่จะมีคนดูแล แตในทางกลับกัน ผูที่มาเที่ยวไมไดมี

จิตสํานึกในเรื่องของการรักษาความสะอาด ไมใหความสําคัญ ในเรื่องของการ

ที่จะมีสวนรวมในเรื่องของการดูแลความสะอาด ผมคิดวาตอใหเราจางคน 

๑๐ คน ตอใหเราเพ่ิมไปอีกเปน ๑๕ คน ก็ไมสามารถที่จะแกปญหาเหลานั้น

ได ผมจึงขอความรวมมือจากทานสมาชิกที่อยูในเขตเบตง โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ที่มีสวนในเร่ืองของบอนํ้ารอน ชวยทําความเขาใจ ประสานกับพ้ืนท่ีใหชวยกัน

รณรงคในเรื่องของการรักษาความสะอาด ก็จะเปนสวนหนึ่งท่ีจะทําใหการ

บริหาร ในเร่ืองความสะอาดของหองน้ําที่เรารับผิดชอบประสบผลสําเร็จ แต

ถาจิตสํานึกของนักทองเท่ียว โดยเฉพาะอยางย่ิงที่มาจากพ้ืนที่อื่น ๆ และก็

นักทองเที่ยวจากตางประเทศอยางนี้เปนตน ก็จะทําใหสิ่งที่เราอยากจะได

อยากจะเห็นมันไมเกิดขึ้น เพราะฉะน้ัน ผมคิดวาในเร่ืองของการรณรงคการ

สรางจิตสํานึก การทําปายประชาสัมพันธอะไรตาง ๆ นั้น ก็จะมีสวนชวย

เก้ือหนุนในเร่ืองของการบริหารจัดการ ในสวนหนึ่งเราก็จะมีเจาหนาท่ีดูแล 

แตเราไมสามารถที่จะใหเจาหนาที่ที่ดูแลหองน้ํา เหมือนกับเจาหนาที่ในหาง 

หรือในสนามบินที่เขาจะอยูประจําที่หองน้ํา คนเขาไป ๑๐ คน พอเขาออกก็

เช็ดเลย อยางนี้เราก็ไมมีศักยภาพที่จะทําตรงนั้น เพราะฉะนั้น ตองอาศัย

ความรวมมือของทุกฝาย แตก็จะนําปญหาตรงน้ีไปพูดกับผูที่มีสวนรับผิดชอบ

บอน้ํารอน คือ สํานักปลัด วาจะดําเนินการอยางไร ใหปญหาเหลานี้มันผอน

คลายนะครับ แตผมคิดวาทานประธานไดกระซิบบอกผม ทานมีโอกาสไปที่

บอน้ํารอน เมื่อสองวันที่แลว ทานบอกสะอาดขึ้น ขยะอะไรตาง ๆ ที่เปน

ปญหาน้ัน ดีขึ้น แตทานไมไดไปเขาหองน้ํานะครับ วันหลังจะใหทานประธาน

ชวยไปดูหนอยนะครบั ขอขอบคุณครบั 
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